



คำสั่ง คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ที่ ๑๙๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งปลุกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุน งบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
หัวหน้าสาขาการจัดการ	กรรมการ
หัวหน้าสาขาการบัญชี	กรรมการ
หัวหน้าสาขาการตลาด	กรรมการ
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน หน้าที่ ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร	วรรณชาติ	ประธานกรรมการ
นางวิไลพร	ฟุ้งเกียรติไพบุลย์	กรรมการ
นางนนลสร	บุญเลิศ	กรรมการ
นางพิมพ์อักษร	แก้วภักดี	กรรมการ
นางสาวเปมิกา	แป้นประดิษฐ์	กรรมการ
นางสาวกรณัณณ์	ชนะชนม์	กรรมการ
นางสาววิริยา	ปิ่นสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๑ คณะกรรมการลงทะเบียน ต้อนรับ และประเมินผล** มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรับลงทะเบียน ต้อนรับ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสรุปผลโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา	ศรีเชื้อ	ประธานกรรมการ
นางณัฐนันท์	นิवासุมภิก	กรรมการ
นางสาวนลินรัตน์	คลังธารชูลิน	กรรมการ
นางสาวกิติติธัญญา	มานพสิน	กรรมการ
นางสาวศิราณี	สุนทรวิจิตร	กรรมการ
นางสาววรทิพย์	ลิ้มวชิรโชติ	กรรมการ
นางสาวจริยา	จันทวงศ์	กรรมการ
นางสาวชาตยา	ลิ้มเจริญ	กรรมการ
นางสาวรัตดาวรรณ	แก้วสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ	สะระรัมย์หมื่น	กรรมการ
นางสาวพัชรี	เถาว์ถวิล	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๒ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ** มีหน้าที่ ควบคุมดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร	วรรณชาติ	กรรมการ
นางสาวประทุม	แก่นคง	กรรมการ
นางสาวสรिता	ชื่นชม	กรรมการ
นางสาวน้ำทิพย์	สุขแก้ว	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยกิจ	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์** มีหน้าที่ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พิธีกร และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวรักชญา	เอี่ยมวิจารณ์	ประธานกรรมการ
นางสาวกานต์รวี	สงค์หนูนธินี	กรรมการ
นายณรงค์กร	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
นายณัฐฤกษ์	พฤกษ์เลิศระกูล	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่** มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมสถานที่ พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร	วรรณชาติ	ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ	จันทร์ศรีบุตร	กรรมการ
นางสาวอารมณ	รอดลอยทรัพย์	กรรมการ
นายศรัณยู	สงนวล	กรรมการ
นายเมธี	จันทโร	กรรมการ
นายฉันทชัย	แก้วขวัญ	กรรมการ
นายฐาปกรณ์	จารุวรรณกุล	กรรมการ
นายอนันต์	หนูการ์โณ	กรรมการ
นายบุญเชิด	กองผล	กรรมการ

นายพิทักษ์	กาญจน์ทรบุตร	กรรมการ
นายวิสุทธิ์	จิตเที่ยง	กรรมการ
นายอนันต์	สุวรรณเรือง	กรรมการ
นายอดิศักดิ์	หน่วยทองจีน	กรรมการ
นางสาวสุรีย์	จิระพันธ์	กรรมการ
นายกมลเทพ	เขียนอ้อย	กรรมการ
แม่บ้านคณะบริหารธุรกิจ		กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีธรรณภัทร	พันธุ์ทอง	กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันต์ ปัญญาวุธโส)  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ